



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเทศบาลตำบลบางหมากได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางหมากได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ตามเอกสารแนบท้าย ๑)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ทราบวา

๑. บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. กรณีที่มีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งเทศบาลตำบลบางหมากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใส่บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกัน นายกเทศมนตรีตำบลบางหมากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร อาจพิจารณาจัดจ้างผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้

๓. ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการสั่งจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่สั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หรือคุณสมบัติที่รับสมัครสอบ ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรได้ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง

/จึงประกาศให้ทราบ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรพงศ์ ประสารวุฒิ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖)

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๐๐๐๑	นายกรวิชญ์ สุขสวัสดิ์	

หมายเหตุ ให้ผู้ที่ผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มาทำสัญญาจ้างพนักงานจ้างในวันอังคารที่
๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาล
ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร